

บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตาม ระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และศึกษาข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ประชากร คือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ในองค์การบริหารส่วนตำบล 11 แห่ง จำนวนรวมทั้งสิ้น 318 คน กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย โดยใช้ตารางสำเร็จของเครจซ์และมอร์แกน จำนวน 175 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยก่อนนำไปเก็บข้อมูลได้ผ่านการแนะนำปรับปรุงจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับการนำไปทดลองใช้ ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 1 ชุด ประกอบด้วย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการวัดระดับความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยทางไปรษณีย์ จำนวนแบบสอบถามทั้งสิ้น จำนวน 175 ชุด ได้รับกลับคืน จำนวน 175 ชุด สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ จำนวน 175 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.0

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อหาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความคิดเห็น โดยใช้สถิติ t-test แล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. สรุปผลการวิจัย

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาต่ำกว่าอนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมาคืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.70 ประสบการณ์ในการทำงานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทำงาน ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.40 รองลงมา มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.60

1.2 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภออำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย สรุปผลการวิจัยดังนี้

1.2.1 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รองลงมาคือ ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย ด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1.2.2 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการสร้างถนนหนทางเป็นไปตามแผนงาน และมีความคิดเห็นระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ อำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้กับประชาชน รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการซ่อมแซมคูแลกรักษาถนนให้ใช้การได้ดี รองลงมาคือ มีการประเมินการบำรุงรักษา ถนนเป็นประจำทุกปี

1.2.3 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีบริการคูดส์วม องค์การบริหารส่วนตำบลจัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาความสะอาด และองค์การบริหาร ส่วนตำบลจัดให้มีการทำความสะอาดถนนและที่สาธารณะ

1.2.4 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการป้องกันยุงลายเป็นประจำทุกปี รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการรณรงค์ป้องกัน โรคติดต่อที่สำคัญ เช่น ไข้เลือดออก โรคฉี่หนู โรคเอดส์ เป็นประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลจัดอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อที่สำคัญ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคฉี่หนูและสามารถป้องกันได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลสงเคราะห์ช่วยเหลือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

1.2.5 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อประสบภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ ไฟไหม้ รองลงมาคือองค์การบริหาร ส่วนตำบลจัดให้มีศูนย์รับแจ้งและประสานความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย และจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการดับเพลิง และมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในระดับน้อย 1 ข้อ คือองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

1.2.6 ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีกิจกรรมทางด้านศาสนาในวันสำคัญต่างๆ รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริมสำหรับเด็กนักเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนหรือสถานศึกษา

1.2.7 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านการพัฒนาศรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มสตรีและเยาวชน และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีการช่วยเหลือกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียน รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลให้การช่วยเหลือสงเคราะห์แก่คนชรา และองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการที่ขาดผู้อุปถัมภ์เลี้ยง

1.2.8 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติและกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกปี และองค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าต้นไม้เป็นประจำทุกปี รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดฝึกอบรมประชาชน อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.2.9 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประเพณีตามเทศกาล

เป็นประจำทุกปี และมีระดับความคิดเห็นในระดับ ปานกลาง 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ รองลงมาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งเสริมการให้มีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของรัฐบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์และวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

1.3.1 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกัน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ และรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ นอกนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.3.2 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยรวมมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน ที่สาธารณะ และรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไกล่เคียง นอกนั้นมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.4 ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย วิเคราะห์ความถี่ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.4.1 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก ส่วนใหญ่เสนอแนะให้ซ่อมแซมถนนที่มีอยู่ใน

หมู่บ้านให้สามารถสัญจรได้ รองลงมาคือ มีการสำรวจและสร้างถนนภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม ตลอดจนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติม จัดสรรงบประมาณบำรุงรักษา รองลงมาควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานตามแบบแปลน และจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การซ่อมแซม

1.4.2 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินที่สาธารณะและรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่เสนอแนะเพิ่มจำนวนรถยนต์สำหรับบริการ รองลงมาคือ ปลูกฝังจิตสำนึกในความเป็นเจ้าของ รองลงมาคือ จัดหาถังขยะให้เพียงพอกับความต้องการ เพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะมูลฝอย รองลงมาคือ ปรับปรุงไหล่ทางให้กว้างขึ้น จัดตั้งกลุ่มรักษาความสะอาดประจำหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น และจัดแยกขยะเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

1.4.3 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ส่วนใหญ่เสนอแนะการพ่นยากำจัดยุงให้ตรงตามฤดูกาล ที่ขุขระบาครองลงมาคือ รมรงค์ปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รองลงมาคือ จัดฝึกอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ สังเกตสัตว์ปีกและบุคคลในครอบครัว และให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้าน

1.4.4 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนใหญ่เสนอแนะเพิ่มอุปกรณ์ และเครื่องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองลงมาคือ จัด อบรม.ลาดตระเวน พร้อมจัดสรรเงินเบี้ยเลี้ยง อบรมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน จัดรถฉุกเฉิน ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวสูง จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วบริการ และจัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

1.4.5 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เสนอแนะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้น รองลงมาคือ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) รองลงมาคือ ส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณมากขึ้น และสร้างอาคารเรียนในท้องถิ่น

1.4.6 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ ส่วนใหญ่เสนอแนะให้การช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ครอบครัวทุกหมู่บ้าน รองลงมาคือ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชนในหมู่บ้าน และจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างชุมชน

1.4.7 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เสนอแนะ ให้สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือ ปลูกต้นไม้ในเทศกาลหรือวันสำคัญต่าง ๆ จัดบุคลากรบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกกฎ ข้อบังคับในเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์การบำรุงรักษาต้นไม้ และขุดลอกคลองส่งน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี

1.4.8 ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด้านการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่วนใหญ่เสนอแนะ ให้สืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป รองลงมาคือ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละสาขาให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประพฤติ ปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน จัดสรรงบประมาณบำรุงศาสนาวัตถุ และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น

2. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้นำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

สมมุติฐานที่ 1 ระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ตามความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในระดับปานกลาง

จากผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ และผู้วิจัยได้นำเอาอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เรวัต สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ตผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางและสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต์ เศษโยธิน (2544 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า

สภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วินัย นาสูงชน (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษา การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบว่า การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 และชั้น 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชัย วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาปฏิบัติงานและปัญหาในองค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนร่วม และจำแนก ตามสภาพเห็นว่า การปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยภาพรวมและเป็นรายด้านทั้ง 3 ด้านมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นพนักงาน ส่วนตำบล เห็นว่ามีการปฏิบัติเป็นรายด้าน 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการบริหาร การเงินการคลังและในการบริหารงานโยธา และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของคุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องการศึกษาตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล โดยส่วนรวมเห็นว่า มีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโดยส่วนรวม เห็นว่ามีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสวาท ศิริโกมุท (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เขตอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อการกระจายอำนาจ และ การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์ สุขสงค์ (2545 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการ บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัด กาฬสินธุ์ พบว่าประสิทธิผลการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบว่า โดยรวมมีการ

ดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง และการดำเนินงานโดยรวมบางด้านมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 1 นั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า

1. การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เท่ากัน ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำเนินงานมากน้อยต่างกัน กล่าวคืองบประมาณมีไม่พอเพียงต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ถึง 8 ด้านหลัก

2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งมีพื้นที่มาก ทำให้ต้องรับผิดชอบมาก แต่ในทางกลับกันการจัดเก็บรายได้ยังไม่ได้มากเท่าที่ควร

3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแห่งเน้นหนักในการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง มากจนเกินไป เช่น ดำเนินงานด้านการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก เป็นต้น และดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่งน้อยเกินไป เช่น ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เป็นต้น

สมมุติฐานที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี ระดับการศึกษา และ ประสิทธิภาพการในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

ผลการเปรียบเทียบทางสถิติ พบว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับ การศึกษา และประสิทธิภาพการในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยดังกล่าวจึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ และผู้วิจัยได้นำมา อภิปรายผลดังนี้ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาในระดับต่ำกว่าอนุปริญญา มีความคิดเห็นในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่า สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเคยเป็นผู้นำท้องถิ่นซึ่งกฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าผู้ที่เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้นำท้องถิ่น ไม่จำเป็นต้องมีระดับการศึกษา การศึกษาของสมาชิกองค์การบริหาร ส่วนตำบลจึงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ซึ่งผลการวิจัยที่พบสอดคล้องกับงานวิจัยของเรวัต สมบัติทอง (2543 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดภูเก็ตที่มีวุฒิการศึกษา

ต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คุณาวุฒิ ไชยคำภา (2547 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล เห็นว่ามีการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยรวม และเป็นรายด้าน 7 ด้าน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิรัช วัฒนกิติกุล (2549 : บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรีขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสบการณ์ทำงานในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแตกต่างกันกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต อำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยร่วมมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 4 ปี ทำให้สมาชิกมีประสบการณ์ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเรื่องของการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินที่สาธารณะ และรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย การป้องกัน โรคและระงับ โรคติดต่อ การคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง อาจเป็นเพราะว่าการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลยังดำเนินงานในด้านดังกล่าวอยู่ในระดับที่ไม่ดีพอกับความต้องการของประชาชนในตำบลความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน

3. ข้อเสนอแนะ

3.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

- 3.1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ควรเน้นหนักการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง
- 3.1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดทำโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่ เพื่อทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รอบการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบ
- 3.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลควรจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านที่มีปัญหา เช่น ปัญหาการไม่มีงบประมาณในการจัดเก็บขยะ ปัญหาไม่มีที่กำจัดขยะ ปัญหาการไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหาไม่มีรถดับเพลิง ปัญหาการไม่มีศูนย์ป้องกันภัยพลเรือนประจำตำบล เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3.1.4 องค์การบริหารส่วนตำบลควรหาจุดแข็ง หรือโอกาสที่เป็นไปได้มากที่สุด ในการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีรายได้เพิ่มขึ้น

3.1.5 รัฐควรจัดสรรงบประมาณหรือเงินอุดหนุนให้มากขึ้น หรือให้ครบตามเกณฑ์ ที่รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในภาพรวมทั้งจังหวัดหนองคาย

3.2.2 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย

3.2.3 ควรมีการศึกษากระบวนการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป